

Hè “tại gia”

Trong lúc hầu hết sinh viên đều ở lại thành phố trong những ngày hè để làm thêm hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện, thì có không ít sinh viên lại tranh thủ những ngày nghỉ về quê với gia đình, đồng thời tham gia vào các hoạt động ở địa phương và chuẩn bị công việc cho mình sau ngày tốt nghiệp...

Nghỉ hè, không nghỉ học – hành

Vào hè, không còn phải ngày ngày đến giảng đường, nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn cho mình giải pháp ở lại thành phố tìm việc làm thêm hoặc tham gia vào phong trào tình nguyện vì đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, đi ngược với xu thế chung đó vẫn có những sinh viên “khăn gói” về quê không đơn thuần chỉ để thăm gia đình sau 1 năm đằng đẵng xa nhà mà còn để họ có dịp tham gia các hoạt động tại địa phương, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho công việc sau khi ra trường...

Bạn Nguyễn Bình (sinh viên Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV) chia sẻ: “Đã xác định sẵn là sau khi ra trường sẽ về mảnh đất Lai Châu quê hương để công tác chính vì vậy vào hè, mình thường về quê và làm cộng tác viên cho các báo, đài ở địa phương. Tham gia các hoạt động cùng các anh chị trong toà soạn giúp mình có cái nhìn đầy đủ hơn về những kiến thức lý thuyết đã được học trên giảng đường...”. Không chỉ có sinh viên báo chí mà với không ít ngành học khác, khi về địa phương các bạn sinh viên có nhiều điều kiện để thực hành kiến thức của mình, chính vì thế, những ngày hè được các bạn tận dụng một cách triệt để. Phạm Văn Quyết (sinh viên



Trường CĐ Du lịch Hải Dương) tâm sự: “Do học chuyên về du lịch khách sạn nên mỗi mùa hè mình đều xin về làm tại khách sạn gần nhà vừa có thêm thu nhập, vừa học tập kinh nghiệm. Thực tập ở quê, lợi thế sử dụng ngoại ngữ được phát huy nên với mình đó là cơ hội tốt cho vấn đề tìm việc làm sau khi tốt nghiệp...”.

Đối với các ngành khác nhau thì các bạn sinh viên cũng có những sự lựa chọn công việc làm thêm mang tính đặc thù. Chẳng hạn như sinh viên ngoại ngữ, nhiều sinh viên thay vì ở lại thành phố thì lại chọn cách nhận dịch tài liệu, dạy thêm, làm phiên dịch... ngay tại địa phương để tận dụng tối đa ưu thế của mình. Có thể nói, các bạn trẻ này đã xác định được hướng đi và con đường riêng cho tương lai phía trước...

Ngày mai nên bắt đầu từ ngày hôm nay

Hầu hết sinh viên thời nay đều rất năng động và có bước chuẩn bị khá tốt cho tương lai của mình. Với những sinh viên đã xác định được nơi làm việc ở địa phương thì những mùa hè về quê thực hành tạo cho họ nền tảng khá vững chắc cho công việc sau

này. Sau 2 mùa hè làm thêm cùng với vốn ngoại ngữ tương đối khá, giờ đây Quyết đã gần như đã có một vị trí chắc chắn trong khách sạn ở gần nhà cậu. Quyết bảo: “Bây giờ chỉ cần chờ có bằng và nộp hồ sơ là mình sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức. Công việc đã thành thạo, mọi người trong khách sạn cũng không còn ai coi mình là một sinh viên kiến tập bình thường nữa...”. Còn với Tuấn Hùng (cựu sinh viên Khoa Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV) thì ngay sau ngày tốt nghiệp, cậu đã được nhận ngay về làm việc tại Sở Du lịch của tỉnh. Đó là kết quả của những mùa hè không ngừng tìm hiểu về phong tục tập quán ở địa phương và tham gia đi dẫn khách tham quan trong tỉnh...

Những ngày hè được ở bên gia đình sẽ vẫn trở nên có ý nghĩa khi sinh viên biết kết hợp nó một cách đúng đắn. Nếu bạn đã xác định sẽ trở về quê để an cư lập nghiệp thì tại sao lại không thực hành bắt đầu từ chính quê hương mình, nơi có nhiều tiềm năng cho bản thân phát huy hết năng lực và trí tuệ của mình.

Trần Thị Tân
K51 Khoa Báo chí & Truyền thông